

# ไร้อ้อย...วิถีพอเพียง ต้นไทยเป็นผู้นำส่งออก

“การทำไร้อ้อยให้ยั่งยืน ต้องสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ถึงจะสอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ใช้ชีวิตปานกลาง พึ่งพาตนเองไม่โลกหรือแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป”

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวปาฐกถาในเวทีประชุมนักวิชาการ



ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ในที่สุดจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ได้ผลผลิตมากกว่าการใช้พื้นที่เดิม 100% โดยอัตราที่เหมาะสมคือ เป็นพื้นที่ป่า 30% และพื้นที่ปลูกอ้อย 70% ป่า 30% ไม่ใช่จะเป็นไม้ป่าทั้งหมด สามารถปลูกไม้ผลสมุนไพร ในลักษณะเกษตรผสมผสาน หรืออาจจะขุดบ่อเลี้ยงปลาแบ่งพื้นที่เลี้ยงสัตว์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังมีรายได้เสริมในช่วงที่รอการเกี่ยวอ้อยอีกด้วย”

อ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ 29 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “การทำไร้อ้อยโดยวิถีพอเพียงและยั่งยืน : จากเกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ส่งออกระดับโลก” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดยุทธศาสตร์ภายในปี 2569 เพิ่มพื้นที่ปลูกอีกประมาณ 6 ล้านไร่ ให้ไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท

เพื่อก้าวขึ้นสู่ประเทศศูนย์กลางการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลของโลก

“ทำไร้อ้อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรจะต้องขอมรดกพื้นที่ป่าและพื้นที่ปลูกอ้อยให้สมดุล อาจจะสวนทางกับการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พื้นที่เต็ม 100% แต่การคงพื้นที่ป่า จะช่วยสร้างความยั่งยืน เพราะป่ารอบๆ จะมีผลดีต่อดิน น้ำ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย มองว่าการทำไร้อ้อยแบบพอเพียงสามารถทำให้เกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ส่งออกระดับโลกได้ แต่เกษตรกรจำเป็นจะต้องรวมกลุ่ม แปลงเล็กหลายๆ แปลงรวมกันเป็นแปลงใหญ่ จากนั้นร่วมกันพัฒนานำเครื่องจักรกลทันสมัยเข้ามาใช้ จะทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยของไทยลดลง





และนักวิชาการจะต้องช่วยกันพัฒนาพันธุ์อ้อยที่ให้ผลผลิตทั้งในด้าน น้ำหนักและความหวานเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้ทนทานต่อแมลงศัตรูอ้อยและ โรค อ้อยใหม่ๆ อันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ด้านผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น เลขานุการสมาคม นักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย คน ไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ ด้านเทคนิคของ ISSCT (คณะกรรมการอำนวยการ จัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาล) มั่นใจการ ประชุมครั้งนี้ จะส่งผลให้การทำไร้อ้อยวิถีพอเพียง มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศ ผู้นำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของโลกได้อย่าง ยั่งยืน สามารถแข่งขันกับบราซิลได้อย่างแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตาม การทำไร้อ้อยโดยวิถี พอเพียง จะต้องทำอย่างจริงจัง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะโรงงาน น้ำตาล และเกษตรกร จะต้องบูรณาการที่มาร่วม ร่วมกัน มิเช่นนั้นประเทศคู่แข่งอาจจะแซง หน้าได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาร์เจนตินา เจ้าตลาด การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 30 ในอีก 3 ปี ข้างหน้า ที่ได้ประกาศตัว จะก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศผู้นำอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลเช่นเดียวกัน.

ชาติชาย สิริพัฒน์